



# ขอเชิญประชุมเรื่องผังเมือง

## ผังเมืองรวมเมืองตากลิ จังหวัดนครสวรรค์

กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จะประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองตากลิ จังหวัดนครสวรรค์ ในท้องที่ตำบลหนองโพ ตำบลหัวหวาย ตำบลตากลิ ตำบลลาดทิพรส ตำบลห้วยหอม ตำบลช่องแค ตำบลหนองหม้อ ตำบลพรหมนิมิต ตำบลจันเสน และตำบลสร้อยทอง อำเภอตากลิ จังหวัดนครสวรรค์

ผังเมืองรวมที่จัดทำขึ้นนี้ คือ นโยบาย มาตรการ และแผนผังที่จะประกาศเป็นกฎหมายใช้สนับสนุนและควบคุมการพัฒนาของภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณสุขปโภค และการบริการสาธารณะ ในท้องที่ตำบลหนองโพ ตำบลหัวหวาย ตำบลตากลิ ตำบลลาดทิพรส ตำบลห้วยหอม ตำบลช่องแค ตำบลหนองหม้อ ตำบลพรหมนิมิต ตำบลจันเสน และตำบลสร้อยทอง ทั้งนี้ เพื่อให้การขยายตัวและพัฒนาของอำเภอตากลิ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย นำความสะดวกสบาย ความสวยงาม น่าอยู่อาศัย ประหยัดการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน และนำสิ่งแวดล้อมที่ดีมาสู่ประชาชน

ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองตากลิ จังหวัดนครสวรรค์ หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ไปตรวจดูแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ แผนผังหมายเลข ๑/๒ แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะ แผนผังหมายเลข ๒/๒ แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนผังแสดงผังน้ำ ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายการประกอบแผนผังที่เกี่ยวข้อง และบัญชีท้ายข้อกำหนดของผังเมืองรวมฯ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากลิ ที่ว่าการอำเภอตากลิ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเทศบาลเมืองตากลิ สำนักงานเทศบาลตำบลช่องแค ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตากลิ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ โรงพยาบาลตากลิ สวนสาธารณะสระทะเล และสนามกีฬาตากลิ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ([www.dpt.go.th](http://www.dpt.go.th)) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ จนถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

และขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองตากลิ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารมูลนิธิการกุศลตากลิ อำเภอตากลิ จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เมื่อได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้อง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์ดังกล่าวเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิในการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ในภายหลัง

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะนำความคิดเห็นของท่านไปประกอบการพิจารณาในการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมเมืองตากสิน จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นจะนำผังเมืองรวมนี้เสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ต่อไป



- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางชั้น ๔ จังหวัดนครสวรรค์ ถนนสวรรคค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทร ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๘๑ โทรสาร ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๘๔
- สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒๔๔ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร ๐ ๒๒๐๑ ๘๒๐๙ โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๑๗๑๙
- กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒๑๘/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๖๙-๗๒ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๖